

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ PPH206A ฉบับที่ 9

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โจทก์”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “จำเลย”) ผู้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยในคดีหมายเลขดำที่ ผบ.184/2567 และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.705/2567 เพื่อบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษา โดยคดีนี้โจทก์และจำเลยสามารถตกลงกันได้ จึงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ศาลจึงมีคำพิพากษายอมให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

จำเลยได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความประจำงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567 เพียงงวดเดียวเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 จำเลยได้มีหนังสือมายังโจทก์และนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อขอเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างชำระหุ้นกู้ งวดที่ 2 ออกไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากแผนการในการจัดหาทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้นั้น ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้และคาดว่าจะยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง จึงส่งผลให้จำเลยไม่สามารถที่จะชำระหนี้งวดที่ 2 นี้ได้ เมื่อหนึ่งงวดที่ 2 ครบกำหนดคือ วันที่ 28 มีนาคม 2568 รวมมูลหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้และดอกเบี้ยค้างชำระ (งวดที่ 2) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,379,693.15 บาท (สิบหกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทสิบห้าสตางค์) จำเลยก็ไม่ได้ชำระเงินเข้ามาตามกำหนด

อย่างไรก็ดี เนื่องจากคดีนี้ศาลมีคำพิพากษายอม สัญญาประนีประนอมยอมความจึงมีสภาพบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของสัญญาประนีประนอมยอมความว่า “หากจำเลยผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าจำเลยผิดนัดชำระหนี้งวดที่เหลือทั้งหมดทันที และจำเลยตกลงให้โจทก์ดำเนินการบังคับคดีและบังคับจำนองที่ดินหลักประกัน และโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ผิดนัดร้อยละ 10.75 ต่อปี ได้ทันที” ดังนั้น การไม่ชำระหนี้ประจำงวดวันที่ 28 มีนาคม 2568 ของจำเลย จึงถือว่าจำเลยผิดนัดชำระหนี้งวดที่เหลือทั้งหมดทันที โจทก์จึงต้องดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีในการดำเนินการบังคับทรัพย์สินที่เป็นประกันออกขายทอดตลาด

ทั้งนี้ หากภายหลังมีหมายบังคับคดีแล้ว จำเลยนำเงินมาวางแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี เงินดังกล่าวจะนำมาชำระให้แก่บริษัทในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและนำไปหักชำระหนี้ตามคำพิพากษายอม และสำหรับหนี้ที่ยังได้รับชำระไม่ครบ โจทก์จะดำเนินการบังคับคดีส่วนที่ยังค้างอยู่โดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นประกัน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายต่อไป

หากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0